

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เริ่มประชุม เวลา ๑๔.๑๐ น.

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมการประชุม
ทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตรงกับวันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ กำหนดว่า การประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบล จะต้อง มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงจะครบองค์ประชุม ในวันนี้
มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมทั้งหมด ๑๑ ท่าน ลา กิจ ๑ ท่าน คือ คุณสมใจนึก
จันทร์ฉวาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๑ ถือว่าครบองค์ประชุม ขอเชิญท่านประธานสภาฯ
ได้ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ตามระเบียบวาระการ
ประชุมต่อไป ขอเรียนเชิญครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

เรียนท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และข้าราชการทุกท่านครับ วันนี้เป็น
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผมขอเปิด
ประชุม ตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

วันนี้มีอยู่ ๑ เรื่องครับ กล่าวถึงเมื่อคราวประชุมวาระรับหลักการ ผมสืมแจ้ง
สมาชิก การประชุมครั้งที่ ๒ ในวาระแปรญัตติและลงมติ ผมขอแจ้งวันนี้ว่า
การประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ในวันนี้ถือว่าเป็นวาระเร่งด่วนเพื่อให้สภาฯ
พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วาระแปรญัตติ
และลงมติ เพื่อให้เสร็จสิ้นภายในสมัยประชุมสมัยที่ ๓ ซึ่งเราได้กำหนดการประชุม
สมัยที่ ๓ ในวันที่ ๖ - ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ให้เสร็จสิ้นในวันนี้เป็นวันสุดท้าย
ในการประชุมสมัยที่ ๓ แจ้งให้สมาชิกทราบนะครับ เนื่องจากข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับ

ระเบียบวาระที่ ๒

กระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓
นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระแปรญัตติ)
ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๓.๑ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (วาระแปรญัตติ) ปรากฏว่า สมาชิกและคณะผู้บริหารไม่มีการแปรญัตติ ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติชี้แจงต่อสภาด้วยครับ

นายสายันต์ อติชาติ
ส.อบต. ม.๒

ขอขอบคุณท่านประธานครับ ก่อนอื่นขอสวัสดิ์ที่ท่านประธาน คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิก เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุทุกท่าน กระผมนายสายันต์ อติชาติ สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ ๒ ขอรายงานผลการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้มีมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในการประชุมสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ของแต่ละวัน ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ นั้น คณะกรรมการแปรญัตติได้มารับคำเสนอขอแปรญัตติ ในวันที่ ๑๑, ๑๓ และ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตามกำหนด ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร ส่วนตำบลน้ำพุ ปรากฏว่า ไม่มีผู้ยื่นเสนอคำขอแปรญัตติ และคณะกรรมการ แปรญัตติได้ประชุมพิจารณา เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเสนอร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามร่างเดิม ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ จึงเสนอประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติที่รายงานผลการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบ ถือว่าไม่มีผู้ใด ขอแปรญัตตินะครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

๓.๒ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (วาระลงมติ)
ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๓.๒ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (วาระลงมติ) ก่อนลงมติ เชิญเลขานุฯ ช่วยนับองค์ประชุมด้วยครับ

นายประเสริฐ จันทบุรณ์
เลขานุการสภาฯ

มีสมาชิก จำนวน ๑๑ ท่านครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ในห้องประชุม มีทั้งหมด ๑๑ ท่านนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตามร่างเดิม ให้ตราเป็น ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	จำนวน	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง (ประธานสภา)

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร
ประธานสภา

๓.๓ ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๘๓๙,๐๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓.๔ ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนามะพร้าว-ห้วยหมาก หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๓.๓ ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ และ ๓.๔ ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนามะพร้าว-ห้วยหมาก ก็มีอยู่ ๒ โครงการนะครับ ขอเชิญคณะผู้บริหารผู้เสนอญัตติ ชี้แจงรายละเอียดครับ

นายสนธยา ไปอินทร์
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผมนายสนธยา ไปอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขออนุญาตแจ้งท่านประธานว่า วันนี้คณะผู้บริหารลาอีก ๑ ท่าน คือ ท่านเลขานุการนายกฯ และมีพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุหลายท่านซึ่งต่อไปนี้อาจจะมาร่วมประชุมเพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่ในส่วนอื่นเพิ่มเติมหรือชี้แจงข้อเสนอแนะหรือข้อรับทราบจากสภาฯ และขออนุญาตให้พนักงานเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมประชุมตามที่สภาฯ ขอร้อง ตามระเบียบวาระที่ประชุมในวันนี้ ในวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในข้อ ๓.๓ เรื่องการขอยกเลิกโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๘๓๙,๐๐๐ บาท และข้อ ๓.๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนามะพร้าว-ห้วยหมาก หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑,๓๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติจากสภาฯ เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสภาฯ ได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าว ทั้ง ๒ โครงการ แต่เนื่องจากโครงการทั้ง ๒ โครงการนั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ได้ดำเนินการของงบประมาณกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่ได้คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้มากน้อยตามที่เราเสนอไปหรือไม่ แต่เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ มีหนังสือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาเรื่องการเตรียมการจัดซื้อจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สำหรับรายการงบประมาณเงินอุดหนุน เฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียงมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ในเนื้อหาของส่วนราชการมีสิ่งที่ส่งมาด้วย เป็นบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๑ ชุด และบัญชีหน่วยงานและรายชื่อผู้ประสานงาน จำนวน ๑ ชุด แนบท้ายมา บัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีรายการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรร ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในอันดับที่ ๑๑๕, ๑๑๖ และ ๑๑๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ นั้นได้รับการ จัดสรรงบประมาณ อันดับที่ ๑๑๕ ของอำเภอบ้านนาสาร รายการงบประมาณ คือ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบบึงนามะพร้าว เพื่อการท่องเที่ยว สุขภาพ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๓๔๐ เมตร โดยมีพื้นที่ ๑,๓๖๐ ตารางเมตร งบประมาณเงินอุดหนุน ๘๒๔,๐๐๐ อันดับที่ ๑๑๖ ก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนามะพร้าว - ห้วยหมาก ตอนที่ ๑ หมู่ที่ ๑ โดยการ รื้อคันทางเดิมและบดอัดกว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๖๘๕ เมตร โดยมีพื้นที่ ๒,๗๔๐ ตารางเมตร งบประมาณ ๑,๖๕๙,๐๐๐ บาท ซึ่งสายดังกล่าวทับซ้อนกับงบประมาณที่ทางสภา ได้อนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสมที่ผ่านมา แม้ว่าสายห้วยหมาก ตอนที่ ๑ ที่เสนอไป จะเป็นถนนลาดยาง แต่เมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ถนนคอนกรีตมา ผู้บริหารและทุกคนคิดว่าเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเป็นการประหยัดงบประมาณ จึงเสนอที่จะขอรับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งในโอกาสต่อไป อาจจะมีเงินจัดสรรในส่วนนี้ที่เหลือเพื่อไปใช้จ่ายในพื้นที่ของเราในโครงการอื่นๆ ต่อไป และเชื่อว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบประมาณที่กรมฯ อุดหนุนมานั้น ค่อนข้างจะได้รับการจัดสรรที่รวดเร็วขึ้น เนื่องจากมีหนังสือให้ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างได้เลยเพื่อเตรียมการไว้ เมื่อสักครู่มีโครงการหนึ่งที่ไม่อยู่ในวาระแต่อยากแจ้ง ให้ทราบ โครงการอันดับที่ ๑๑๕, ๑๑๖ และ ๑๑๗ นั้น มีขององค์การบริหารส่วนตำบล น้ำพุเป็นโครงการระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ กำลังผลิต ๔ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ ๑ บ้านยางอุ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร งบประมาณ ๖๑๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นระบบน้ำที่เสนอขอไปทางกรมฯ จริงๆ ขอไป ๖ หมู่บ้าน ๖ แห่ง แต่ได้รับการ พิจารณา ๑ แห่ง คือ หมู่ที่ ๑ บ้านยางอุ ถือว่ามีปัญญาในเรื่องของน้ำในขณะนี้ เป็นโอกาสดีของพวกเรา นะครับ อยากแจ้งต่อท่านประธานว่า เสนอเพื่อให้สมาชิก พิจารณายกเลิกโครงการทั้ง ๒ โครงการที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่ครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกโครงการก่อสร้าง ทั้ง ๒ โครงการ มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติในที่ประชุม ตามระเบียบวาระที่ ๓.๓ ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบบึงนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ ไครออนุมัติให้ยกเลิกโครงการ ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	จำนวน	๑๐	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง (ประธานสภา)

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร
ประธานสภาฯ

ตามระเบียบวาระที่ ๓.๔ ขอยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก
คอนกรีตสายนามะพร้าว - ห้วยหมาก หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ ไครอนุมัติให้ยกเลิกโครงการ
ยกมือด้วยครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ	จำนวน	๑๐	เสียง
ไม่อนุมัติ	จำนวน	-	เสียง
งดออกเสียง	จำนวน	๑	เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชร
ประธานสภาฯ

ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ เชิญคุณสาทร ไม่ถึง ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ส.อบต. ม.๓

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผม สาทร ไม่ถึง สมาชิกสภา
หมู่ที่ ๓ วันนี้ถือว่าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ทางสภาฯ
ให้ผ่านร่างข้อบัญญัติไปเรียบร้อยแล้ว ต้องขอขอบคุณทางคณะผู้บริหารที่ได้เสนอ
โครงการต่างๆ ในพื้นที่ตำบลน้ำพุ ถึงแม้งบประมาณอาจจะไม่เยอะแต่พี่น้อง
ประชาชนในพื้นที่ก็น่าจะได้รับผลประโยชน์จากงบประมาณที่ทางสภาฯ ได้อนุมัติ
เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในนามของ
สมาชิกต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และอีกประเด็นหนึ่ง ผมในนามของประธาน
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำพุ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๑ และ
ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุเพื่อดูแลพี่น้องสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนตำบลน้ำพุ วันนี้ทางกองทุนได้รายงานผลการดำเนินการในปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ขณะนี้มีสมาชิกทั้งหมด ๑,๙๘๐ คน สมาชิกสมทบ ๙๓๔ คน สมาชิกเก่า
๘๓๒ คน และสมาชิกใหม่ ๑๐๒ คน รวมเงินจากสมาชิกที่สมทบในปี พ.ศ.๒๕๖๔
๑๘๖,๘๐๐ บาท ลำดับต่อไปเป็นการสรุปค่าใช้จ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิกตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงกรกฎาคม ๒๕๖๔

๑. ป่วย จำนวน ๕๘ ราย เป็นเงินจำนวน ๕๗,๕๐๐ บาท
๒. คลอดบุตร จำนวน ๘ ราย เป็นเงินจำนวน ๘,๐๐๐ บาท
๓. เสียชีวิต จำนวน ๙ ราย เป็นเงินจำนวน ๙๐,๐๐๐ บาท

รายจ่ายอื่นๆ รวมในเรื่องของการช่วยเหลือในด้านอุทกภัย ด้านของส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณี และดูแลรายจ่ายสวัสดิการให้กับการกักตัว อาหารและน้ำดื่ม
สืบเนื่องมาจากผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด รวมทั้งหมด ๖๔,๓๒๕ บาท รวมจ่ายทั้งหมด
ในปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๑๙,๘๘๕ บาท เงินคงเหลือในบัญชี ณ วันที่ ๓๐
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑,๖๐๙,๖๕๐.๗๗ บาท เป็นรายงานประจำปี
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำพุ หลังจากประชุมจะนำเอกสารไปมอบให้กับ
ท่านปลัดผู้ควบคุมดูแลในเรื่องของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลน้ำพุ ขอขอบคุณมากครับ
ท่านประธาน

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

เชิญคุณสุรศักดิ์ เพ็ชระ ครับ

นายสุรศักดิ์ เพ็ชระ
ส.อบต. ม.๔

กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสุรศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา
หมู่ที่ ๔ ผมอยากฝากฝ่ายบริหารนะครับ ที่สามแยกซอยนางโรซ่ามือ ขวามือไป
ถนนสายควนสมอหมู่ ๓ เมื่อก่อนมีป้าย ตอนนี้ป้ายไม่มี ผมอยากให้ฝ่ายบริหาร
ช่วยพิจารณาแก้ไขให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องที่จะสัญจรไปมา อีกอย่างหนึ่ง
ฝากไฟด้วยนะครับ ไฟหมู่ ๔ ตอนทราย ชำรุดอยู่หลายหลอด ขอขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณสมาชิกหมู่ที่ ๔ เชิญคุณณฤชญา อติชาติ ครับ

นายกณฤชญา อติชาติ
ส.อบต. ม.๑

ผมกณฤชญา อติชาติ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ สำหรับโครงการที่ทางสภาฯ
และผู้บริหารจัดมาให้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ ถึงแม้ว่าจะถูกยกเลิกแต่ก็จะได้รับ
กลับมาใหม่อีกครั้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับอนาคตเราน่าจะ
เข้าใจว่า หมู่ ๑ มีศาลาซึ่งก็เหมือนห่างไกลอยู่ที่ปลายรางใช้ประโยชน์ไม่ได้
ไม่เหมาะเป็นศาลาหมู่บ้าน เมื่อมองถึงอนาคตนามะพร้าวหลายๆ ท่านก็อาจจะ
คิดว่าทำไมถึงได้อะไรต่างๆ มากมาย เมื่อมองภาพรวมถึงอนาคตของนามะพร้าว
ก็จะเข้าใจว่ามันคือศูนย์กลางของหมู่บ้านแห่งต่อไป เพราะโรงเรียนบ้านยางอุง
ไม่ใช่ของหมู่บ้าน จะทำอะไรก็ลำบากต้องขออนุญาตทุกอย่าง ถ้าหากเราได้
โครงการหลายๆ อย่างในนามะพร้าว หมู่ที่ ๑ หรือหมู่บ้านใกล้เคียงก็จะได้รับ
ผลประโยชน์ต่อกันเยอะ ก็ต้องขอขอบคุณ อย่าว่าจุกลงแต่นามะพร้าว ต่อไป
นามะพร้าวก็อาจจะเป็นนิวนอร์มอลของพื้นที่ก็ได้ นิวฮาย นิวไฮอะไรก็ว่าไป
ขอบคุณมากสำหรับหลายๆ โครงการ อยากถามอีกครั้งครับ ว่าถ้าหากยกเลิก
โครงการแล้วอีกนานไหมกว่าจะมา ขอขอบคุณครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

เชิญท่านนายกสนธยา ครับ

นายสนธยา โปอินทร์
นายก อบต.น้ำพุ

ขอบคุณท่านประธาน และเพื่อนสมาชิกทั้ง ๓ ท่าน ต้องขอขอบคุณสภาฯ
ที่ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ทั้ง ๓ วาระ ไม่ว่าจะรับหลักการ แปรญัตติ
และลงมติ ซึ่งทางผู้บริหารก็จะพยายามกำกับและสั่งการให้ผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่
ดำเนินการให้ดีที่สุดและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดี
อีกครั้งหนึ่งที่สภาฯ ได้มีมติเห็นด้วยในประเด็นที่ทางผู้บริหารได้นำเสนอ ยังมีอีก
หลายโครงการที่ผู้บริหารได้นำเสนอไปทางหน่วยงานอื่น เนื่องจากตำบลน้ำพุ
ของเรามีงบประมาณน้อย จึงจำเป็นต้องสรรหางบประมาณจากแหล่งอื่นๆ
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นโครงการเงินกู้เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งผมได้รับทราบ
ว่าได้รับการอนุมัติจากกรมฯ ถนนสายเทิดพระเกียรติ งบประมาณ ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
ตอนนี้มีรายละเอียดอยู่ที่จังหวัดแล้ว ท่านท้องถิ่นจังหวัดโทรหาผม แจ้งให้ทราบ
ตั้งแต่ตอนเช้า ผมพยายามติดตามโครงการอีกหลาย ๆ โครงการที่เสนอไปไม่ว่าโครงการ

เรื่องของเงินเหลือจ่ายที่เราเสนอไปแก้ล้านกว่า ถนนสายห้วยหมากก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวดีผมก็พยายามติดตามเกือบทุกอาทิตย์ ตลอดจนโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ส่วนกลางก็ยังยืนยันว่าจะดำเนินการให้ ตลอดจนในอนาคตที่ท่านกฤษฎาได้กล่าวไว้ โครงการจากกรมทรัพยากรน้ำที่เราได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นอีกในเรื่องของการกระจายน้ำ เรื่องของไฟฟ้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ฝากท่านกฤษฎา และท่านสมใจนึก สิ่งที่มีปัญหาและวิตกมากที่สุดคือ ปัญหาในการพัฒนามักจะมีปัญหาในเรื่องของผลกระทบต่างๆ ปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะที่นามะพร้าวเรื่องของขยะ เรื่องของการไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่เราสื่อไป แจ้งไป เตือนไป หรือแนะนำไป และเรื่องของการลักขโมย เรื่องการขับรถในพื้นที่ การลักขโมยปลาตกปลา อย่าปิดหูปิดตา สมาชิกต้องช่วยกันดูแลหรือมีโอกาสในที่ประชุมของหมู่บ้านต้องนำเสนอให้ท้องถิ่น ท้องถิ่นหรือส่วนอื่นๆ ช่วยกันดูแล สำหรับโครงการที่ท่านสรุปคดีได้แจ้งให้ผู้บริหาร ช่วยดูแล ผมจะรับไว้ในเรื่องของป้าย ส่วนไฟฟ้าสาธารณะเราก็ดำเนินการไปตามแผนในเรื่องของการซ่อมแซมอยู่แล้ว จะเป็นไปตามแผนดำเนินการ ศาลาปลายรางที่ท่านกฤษฎาได้นำเสนอ มีประเด็นที่ต้องคิด ศาลาดังกล่าวมีหลายคนถามว่า ถ้าหมู่บ้านไปประชุมมีใครจะไปร่วมประชุมได้มากน้อยหรือไม่ แต่ถ้ามีเรื่องจำเป็นที่ต้องใช้เรื่องจำเป็นที่ต้องบูรณะและอยู่ในหน้าที่ก็แจ้งมาทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุได้ ว่าชำรุดทรุดโทรมจำเป็นจะต้องซ่อมแซมจำเป็นจะต้องดูแล แต่ผมทราบว่าช่วงนี้ดูแล้วไม่ค่อยจะเป็นศาลามีคนไปอยู่อาศัย มีคนไปใช้ซึ่งตรงนี้ก็ ต้องช่วยกันดูแล ส่วนทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุก็พยายามที่จะแบ่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลรับผิดชอบในส่วนที่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานของเรา หลังจากนั้นมีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักการอย่างหนึ่งในการบริหารในการครองตน ครองคน และการปฏิบัติตนของพวกเราทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น อยากให้พวกเราทุกคนเข้าร่วมพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุทุกคนด้วย ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ ขอขอบคุณมากครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายกฯ ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับร่าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อท่านนายกฯ ได้นำเสนอ
ไปยังนายอำเภอบ้านนาสารอนุมัติต่อไป ผมขอปิดประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒
ไว้เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณทุกท่านครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๕๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ จันทบูรณ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ความคิดเห็นผู้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

จากการตรวจสอบจากกรมส่งเสริมการเกษตร ของ กรมปศุสัตว์ -
สำเนา ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ปรากฏว่า มีข้อผิดพลาด: เพ็ดนร กอ.๓๐๖ ตามกรมปศุสัตว์
จึงไม่มีการแก้ไข.

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายสุทีป บุญคง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายสายันต์ อติชาติ)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ.....คณะกรรมการฯ
(นายสมใจนึก จันทร์ฉวาง)
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ.....ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ